

## Lệnh đóng cửa do độc tố sinh học có hiệu lực ở toàn bộ bờ biển Oregon

Ngày 30 tháng 5 năm 2024

SALEM, Ore. – Hôm nay, Sở Nông Nghiệp Oregon (ODA) và Sở Cá và Động Vật Hoang Dã Oregon (ODFW) tuyên bố lệnh đóng cửa mới được ban hành liên quan đến động vật có vỏ đang có hiệu lực trên toàn bộ bờ biển Oregon. Lệnh này được ban hành sau khi [Cơ Quan Y Tế Oregon thông báo](#) rằng kể từ ngày 25 tháng 5, có ít nhất 21 người đã bị ốm do ngộ độc gây tê liệt cơ do độc tố từ nhuyễn thể có vỏ (PSP) sau khi ăn trai (mussel) được thu hoạch cho mục đích giải trí trên North Coast.

Hiện đang có lệnh đóng cửa hoạt động thu hoạch trai trên toàn bộ bờ biển Oregon. Các mẫu trai gần đây được lấy từ bờ biển này đang vượt mức giới hạn của PSP, một độc tố sinh học tự nhiên trong biển do một vài loài vi tảo sản sinh ra.

Các lệnh đóng và mở cửa thu hoạch hiện hành:

- Đóng cửa hoạt động thu hoạch trai trên toàn bờ biển do mức PSP cao.
- Đóng cửa hoạt động thu hoạch trai móng tay (razor clam) trong khu vực từ Yachats tới biên giới California do mức PSP và a-xít domoic cao. Vẫn tiếp tục mở cửa cho thu hoạch trong khu vực từ biên giới Washington đến Yachats.
- Đóng cửa hoạt động thu hoạch sò (clam) trên vịnh giải trí và thương mại trong khu vực từ biên giới Washington cho tới mũi đất Cascade Head vì mức PSP cao. Lệnh này bao gồm tất cả các loài sò ở trong các vịnh. Mở cửa cho thu hoạch trong khu vực từ mũi đất Cascade Head tới biên giới California.
- Tiếp tục mở cửa cho thu hoạch cua (crab) trên toàn bộ bờ biển Oregon.

ODA cũng đã đóng cửa hoạt động thu hoạch hào (oyster) cho mục đích thương mại tại các vịnh Netarts và Tillamook.

ODA sẽ tiếp tục xét nghiệm độc tố động vật có vỏ tối thiểu hai lần mỗi tháng, khi điều kiện thủy triều và thời tiết cho phép. Để mở cửa trở lại các khu vực bị đóng vì độc tố động vật, yêu cầu cần có hai lần xét nghiệm liên tiếp cho ra kết quả thấp hơn mức giới hạn yêu cầu đóng cửa.

Để có thêm thông tin, hãy gọi đến đường dây nóng của ODA chuyên trách độc tố sinh học từ động vật có vỏ theo số (800) 448-2474, Chương Trình An Toàn Thực Phẩm của ODA theo số 503- 986-4720, hoặc truy cập [Trang mạng của ODA về đóng cửa thu hoạch cho mục đích giải trí do độc tố sinh học từ động vật có vỏ](#).

Ngày mai, 31 tháng 5, ODFW sẽ tổ chức một buổi phát trực tiếp lúc 9:30 sáng với các chuyên gia của ODFW, Cơ Quan Y Tế Oregon, và ODA, trên các kênh [YouTube](#) và [Facebook](#) của ODFW.

Hãy liên hệ ODFW để biết thêm thông tin về yêu cầu, giấy phép, quy định, và hạn chế cấp phép giải trí.

###

Liên hệ:

Ban Động Vật Có Vỏ ODA, 503-986-4726

Meghan Dugan, ODFW, 541-315-6629